

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Công văn số 14-CV/BCĐ ngày 28/04/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Vĩnh Long về việc báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm xin báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Cấp ủy, Chính quyền:

- Đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các chi - đảng bộ trực thuộc tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh 34 của UBTVQH, các Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở... ra cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời, chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và bổ sung Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp. Các cấp chính quyền cũng quan tâm chỉ đạo việc truyền tuyên, thực hiện QCDC ở cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức ở ban, ngành huyện, UBND các xã – thị trấn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong công tác tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trong cụ thể hoá chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; chỉ đạo các ngành chức năng điều chỉnh, bổ sung Nội quy làm việc; Quy chế chi tiêu tài chính; Quy chế phối hợp; Quy tắc ứng xử; Quy định, quy ước về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính...

- Đưa nội dung và thực hiện QCDC vào tiêu chuẩn thi đua của Đảng bộ, chỉ đạo việc khảo sát, kiểm tra thực hiện tiêu chuẩn thi đua QCDC trên địa bàn huyện. Thường xuyên khảo sát tình hình, hướng dẫn, đôn đốc, nhằm kịp thời uốn nắn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời giúp cho cơ sở khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua.

- Thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện dân chủ, đúng trình tự quy định theo hướng dẫn của cấp trên. Kết quả đã triển khai, quán triệt ra cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân xong, kết quả 4.521 cuộc có 112.905 lượt người dự.

- Qua triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở ở các loại hình cơ sở góp phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - củng cố quốc phòng an ninh; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính đều được các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp thực hiện khá tốt. Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì áp dụng; công tác tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thường xuyên. Từ đó mức độ hài lòng của nhân dân đối với thái độ, đạo đức phục vụ nhân dân, cung cách phục vụ nhân dân của cán bộ ngày càng được nâng lên. Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, các tầng lớp nhân dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của các địa phương, ban, ngành:

Đầu năm 2019, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện đã tham mưu Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện hướng dẫn đánh giá, xếp loại thi đua thực hiện QCDC ở cơ sở theo Pháp lệnh 34, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định 04) và Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao Động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Nghị định 60); tổ chức triển khai quán triệt và hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo 03 loại hình (xã – thị trấn, cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp) cho cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện. Các ban ngành đoàn thể huyện, xã – thị trấn đã lồng ghép tổ chức triển khai quán triệt tiêu chuẩn thi đua cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ... được 274 cuộc có 5.965 lượt người dự. Qua đó đã nâng cao nhận thức trong nội bộ Đảng, Chính quyền, cán bộ công chức và nhân dân về nội dung tiêu chuẩn thực hiện Quy chế dân chủ.

Ban Chỉ đạo cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo các cấp. Đồng thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện, ban, ngành huyện, xã – thị trấn cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục thực hiện “*hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2019*”; xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC năm 2019, đã triển khai và tổ chức thực hiện trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Đến nay 20/20 xã - thị trấn, 43/43 ban, ngành huyện đã tổ chức xong. Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tổ chức tuyên truyền, vận động, phát huy dân chủ ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC Ở CÁC LOẠI HÌNH CƠ SỞ:

1. Kết quả thực hiện dân chủ ở xã – thị trấn (theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11):

Thực hiện Pháp lệnh 34 của UBTVQH, tiêu chuẩn thực hiện QCDC của Ban chỉ đạo tỉnh, huyện đã chỉ đạo 20/20 xã - thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực

hiện. Thông qua các hình thức như: họp tiếp xúc cử tri, sinh hoạt chi hội, tổ nhân dân tự quản, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thông báo trên hệ thống truyền thanh của cấp xã, áp – khóm... UBND các xã - thị trấn tổ chức tốt việc công khai cho dân biết các nội dung theo quy định của Pháp lệnh số 34 của UBTVQH. Thông qua các cuộc họp dân, UBND các xã – thị trấn đã đưa ra những nội dung để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp hay những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định cũng được UBND các xã – thị trấn thực hiện tốt hay những nội dung nhân dân kiểm tra, giám sát cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Những kiến nghị của nhân dân, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức thành viên Mặt trận được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Qua 6 tháng tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng.

2. Kết quả thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định 04):

Toàn huyện có 43 đơn vị thực hiện QCDC theo Nghị định 04. Hầu hết các cơ quan này đều có thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC; có xây dựng kế hoạch hoạt động. Cuối năm các cơ quan đều tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức; thông qua hội nghị đã triển khai Quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn; tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị định 04 và các văn bản có liên quan. Qua triển khai, quán triệt, phần lớn cán bộ, đảng viên đều có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của ngành, đơn vị và bản thân trong việc thực hiện QCDC; có sự chuyển biến rõ về phong cách làm việc, thái độ và tinh thần trách nhiệm khi thi hành công vụ; nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức trách nhiệm đối với công việc được phân công; gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt QCDC tại cơ quan, đơn vị.

Về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan đã có nhiều chuyển biến tích cực; mỗi cán bộ công chức đã được công khai bàn bạc, thảo luận những vấn đề có liên quan trực tiếp đến trách nhiệm và quyền lợi của mình trong đơn vị, được phát huy năng lực, trí tuệ và được đánh giá đúng mức sự cống hiến, thể hiện trong cơ quan; do đó an tâm công tác và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Về thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, được Thủ trưởng các cơ quan thường xuyên nâng cao được tinh thần trách nhiệm; tổ chức rà soát, bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định về hoạt động của đơn vị đảm bảo đúng theo Nghị định 04. Hầu hết các cơ quan đều thực hiện tốt dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, trình tự giải quyết... Từng cơ quan cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc, động viên cán bộ, công chức nâng cao vai trò trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

3. Kết quả thực hiện QCDC ở doanh nghiệp Nhà nước (theo Nghị định 60):

Toàn huyện có 05 đơn vị doanh nghiệp Nhà nước (*Ngân hàng NN &PTNT, Ngân hàng CSXH, Điện lực, Bưu Điện và Trung tâm Viễn thông*) tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở theo Nghị định 60. Các doanh nghiệp đều thực hiện công khai về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, cũng như phổ biến và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Việc tổ chức Hội nghị công nhân viên chức được thực hiện khá nghiêm túc; thông qua Hội nghị, công nhân viên chức được tham gia xây dựng, bổ sung các nội quy, quy chế, các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền, các ngành tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện QCDC từng bước đi vào nề nếp, coi trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc giám sát các lĩnh vực đời sống xã hội. Việc cải cách hành chính gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nhiều nơi đã có chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, trong chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở từng lúc từng nơi vẫn còn bộc lộ một số mặt tồn tại hạn chế như sau:

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một số nơi còn mang tính hình thức, một số ban, ngành huyện tổ chức Hội nghị cán bộ công chức chưa đúng quy định
- Một số Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở xã - thị trấn chưa phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chưa sâu sát phong trào, hiệu quả chưa cao.
- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở một số xã, năng lực vẫn còn hạn chế, chưa thực hiện đúng vai trò chức năng theo quy định, hiệu quả còn thấp.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:

Nhằm đảm bảo thực hiện QCDC cơ sở 6 tháng cuối năm 2019 đạt kết quả tốt, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể huyện quan tâm chỉ đạo và thực hiện tổ một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC các cấp đảm bảo đủ sức hoạt động. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp thực hiện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Duy trì việc thực hiện QCDC vào nội dung hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND cấp xã - thị trấn, qua tiếp xúc cử tri xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND.

2. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội có huy động vốn trong nhân dân phải thực hiện tốt dân chủ từ khi có chủ trương, chọn phương án thi công, có định mức đóng góp của dân được đưa ra nhân dân thảo luận, bàn bạc nhất

trí mức huy động, phải mời đại diện nhân dân tham gia giám sát, sau khi kết thúc công trình quyết toán công khai cho hộ dân biết.

3. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các ban, ngành huyện, các doanh nghiệp, các xã - thị trấn quan tâm thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo đúng theo quy định.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ban, ngành, các xã – thị trấn thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Vũng Liêm./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- TT Huyện ủy (báo cáo);
- CT và các PCT;
- BDV Huyện ủy;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Minh Hoàng